
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2562 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 

เวลา 09.30 น. 
.......................................................... 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ รายช่ือ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสหเดช แก้วมะณี ประธานสภา อบต.สายทอง สหเดช แก้วมะณี  
2 นางสุนิสา อภัยจิต รองประธานสภา อบต.สายทอง สุนิสา อภัยจิต  
3 นายยม ชุ่มยิ้ม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 ยม ชุ่มยิ้ม  
4 นายเลอศักดิ์ จันทร์ไทย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 เลอศักดิ์ จันทร์ไทย  
5 นายสมพงษ์ สุขทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 สมพงษ์ สุขทอง  
6 นายศิริชัย ตันเจริญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 ศิริชัย ตันเจริญ  
7 นายพินิจ บุญปกครอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 พินิจ บุญปกครอง  
8 นายวิโรจน์ เฉลิมฤกษ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 วิโรจน์ เฉลิมฤกษ์  
9 นายอ านวย เฉลิมฤกษ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 อ านวย เฉลิมฤกษ์  

10 นายมานะศิลป์ คงเจริญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 มานะศิลป์ คงเจริญ  
11 นายวิรัตน์ ชูชีพ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 วิรัตน์ ชูชีพ  
12 นางสมหมาย สุภาภพ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 สมหมาย สุภาภพ  
13 นายกวิน แย้มฤดี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 - ไม่มา -  
14 นายทวี กันภัย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 ทวี กันภัย  
15 นายส าราญ สังข์ทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 ส าราญ สังข์ทอง  
16 นายณรงค์ ศรีสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 ณรงค์ ศรีสวัสดิ์  
17 นางสาวธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ เลขานุการสภา อบต. ธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
ล าดับที่ รายช่ือ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์ นายก อบต.สายทอง สมศักดิ์ นิ่มพงษ์  
2 นายเยื้อง มาประเสริฐ รองนายก อบต.สายทอง เยื้อง มาประเสริฐ  
3 น.ส.อุบล เฉลิมจักร์ รองนายก อบต.สายทอง อุบล เฉลิมจักร์  
4 นายพิสันห์ อยู่สุวรรณ รองปลัด อบต.สายทอง พิสันห์ อยู่สุวรรณ  
5 นางกันยารัตน์ เผ่นโผน ผอ.กองช่าง กันยารัตน์ เผ่นโผน  
6 น.ส.พรเพ็ญ ทองดี หัวหน้าส านักปลัด พรเพ็ญ ทองดี  
7 น.ส.วราภรณ์ ชัยกุล นักวิชาการคลัง วราภรณ์ ชัยกุล  
8 นายอภิชาติ เพชรคุ้ม นักพัฒนาชุมชน อภิชาติ เพชรคุ้ม  
9 นางสาวกนกวรรณ ค าภีระ นักวิชาการศึกษา กนกวรรณ ค าภีระ  

10 นายยงยศ พยอมแย้ม ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ยงยศ พยอมแย้ม  
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ล าดับที่ รายช่ือ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
11 นายจรัญ นิ่มพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 จรัญ นิ่มพงษ์  
12 นายประทีป แก้วมณี ก านันต าบลสายทอง ประทีป แก้วมณี  
13 นายฉลอง โพธิ์สุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ฉลอง โพธิ์สุวรรณ  
14 นายชวลิต วงษ์เงิน ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ชวลิต วงษ์เงิน  
15 นายวศิน สุพรรณไพ นิติกร วศิน สุพรรณไพ  
16 นางสาวอัญชิสา ชุ่มยิ้ม ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 อัญชิสา ชุ่มยิ้ม  
17 นายสมควร กลิ่นจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 สมควร กลิ่นจันทร์  
18 นายทวีศักดิ์ เฉลิมพรต ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ทวีศักดิ์ เฉลิมพรต  
 
ผู้มาประชุม จ านวน 15 คน 
ผู้ไม่มาประชุม จ านวน  1   คน 
 1. นายกวิน แย้มฤดี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7  
เริ่มประชุม         เวลา 09.30 น. 
 นางสาวธัญทิพย์ ฯ     บัดนี้สมาชิกสภา อบต.สายทอง มาประชุมครบจ านวน 15 ท่าน ถือว่าครบ          
ปลัด อบต./เลขาสภา ฯ องค์ประชุมและมีผู้น าเข้าร่วม และกล่าวเชิญนายสหเดช แก้วมะณี ต าแหน่ง ประธาน 
  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุม            

ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
นายสหเดช ฯ   เรียน นายก อบต.สายทอง และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผมขอด าเนินการประชุม  
ประธานสภา ฯ  ตามระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  นายสหเดช ฯ 1.1.  แนะน าตัวข้าราชการที่โอน (ย้าย) มาด ารงต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ    
ประธานสภา ฯ จ านวน 1 ราย คือ นางสาวกนกวรรณ ค าภีระ ย้ายมาจากจังหวัดพะเยา 
 1.2 แนะน าตัวผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 คือ นายชวลิต วงษ์เงิน 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2       เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 11 เมษายน 2562 
นายสหเดช ฯ   ตามท่ีได้ประชุมสภาอบต.สายทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2562  
ประธานสภา ฯ  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 ไปแล้วนั้น ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบ 
   รายงานการประชุมฯ เพ่ือแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป หากไม่มี ผม ขอมติที่ประชุมด้วย 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาอบต.สายทอง                 
   สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 
    เห็นชอบ  14 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 
           /ระเบียบวาระท่ี 3... 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
นายสหเดช ฯ  3.1 การให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) 
ประธานสภา ฯ ขอให้ฝ่ายบริหารฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
 
นายสมศักดิ์ ฯ   ในการนี้กระผมขอให้ นางสาวพรเพ็ญ ทองดี ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด  
นายก อบต. ฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
      
นางสาวพรเพ็ญฯ  ดิฉัน นางสาวพรเพ็ญ ทองดี ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด อบต.สายทอง  
หน.ส านักปลัด ขอชี้แจงดังนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง

ส่ วนท้องถิ่ น  แก้ ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่  4 ) พ .ศ.2562 และหนั งสือสั่ งการที่                     
มท 0810.3/ว2931 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณา
ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งได้จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 (รายละเอียดตามกเอกสารที่แจกให้ทุกท่านแล้ว)  
 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
นายสหเดช ฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วยครับ   
ประธานสภา ฯ  
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561–2565)                 
    เห็นชอบ  14 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 
 
นายสหเดช ฯ  3.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ประธานสภา ฯ ขอให้ฝ่ายบริหารฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
 
นายสมศักดิ์ ฯ   ในการนี้กระผมขอให้ นางสาวธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ ต าแหน่ง ปลัดอบต.สายทอง  
นายก อบต. ฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
 
นางสาวธัญทิพย์ ฯ     ดิฉัน นางาสวธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ ต าแหน่ง ปลัด อบต.สายทอง          
ปลัด อบต./เลขาสภา ฯ ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ 
   กองช่าง 
   งบลงทุน 
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
   ประเภท ค่าจ้างออกแบบรับรองแบบแปลนโครงการต่างๆของอบต.สายทอง 
   ตั้งไว้ 50,000 บาท 
           / ขออนุมัติ... 
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    ขออนุมัติโอนมาตั้งจ่าย 
   ส านักปลัด 
   งบลงทุน 
   ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
   ประเภท ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพ้ืน ขนาดใบพัด 16 นิ้ว 
   จ านวน 3 ตัวๆละ 1,790 บาท เป็นเงิน 5,370 บาท 
           
ที่ประชุม รับทราบ 
 
นายสหเดช ฯ   ตามท่ี นางสาวธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ ต าแหน่ง ปลัด อบต.สายทอง         
ประธานสภา ฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะซักถาม เพ่ิมเติม 

หรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   งบประมาณ 2562                      
    เห็นชอบ  14 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 4       เรื่องอ่ืนๆ 
 
นายสหเดช ฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่   
ประธานสภา ฯ 
      
นายเลอศักดิ์ ฯ   กระผม นายเลอศักดิ์ จันทร์ไทย สมาชิกสภาฯ ม.1 ขอสอบถามว่า  
สมาชิก ม.1 1. การขุดลอกคลองที่ขุดลอกไปแล้วนั้น กิ่งไม้ วัชพืชต่างๆ ที่วางทิ้งไว้ตามริมคลอง              

จะเก็บไปท้ิงหรือไม่  
  2. ถนน คสล. ตรงนานางเฉลี่ย ตอนนี้แตกร้าวแล้ว 
 
นายสมพงษ ์ฯ   กระผม นายสมพงษ์ สุขทอง สมาชิกสภาฯ ม.2 ขอสอบถามว่า  
สมาชิก ม.2  การขุดลอกคลอง บ้านนางสาลี่ ขอให้ด าเนินการตอนนี้เลยเจ้าของยินยอมให้ด าเนินการ          
  ขุดลอกคลองได้แล้ว 
 
นายอ านวย ฯ   กระผม นายอ านวย เฉลิมฤกษ์ สมาชิกสภาฯ ม.4 ขอสอบถามว่า  
สมาชิก ม.4  วัชพืชตอนนี้ขึ้นเต็มคลอง จะมีวิธีการด าเนินการอย่างไร   
 
 
 
          /นายมานะศิลป์... 
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นายมานะศิลป์ ฯ   กระผม นายมานะศิลป์ คงเจริญ สมาชิกสภาฯ ม.5 ขอสอบถามว่า  
สมาชิก ม.5  1. การด าเนินการขุดลอกคลอง ตอนนี้ด าเนินการเสร็จแล้วหรือยัง 
   2. ต้นไม้ล้มลงโดนสายไฟฟ้า ขอให้ช่วยด าเนินการตัดกิ่งไม้ให้ด้วยครับ 
            
นายฉลอง ฯ   กระผม นายฉลอง โพธิสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ขอสอบถามว่า  
ผู้ใหญ่บ้าน ม.4  1. วันที่ 12 มิถุนายน 2562 จะด าเนินการตัดหญ้าบริเวณถนนทางออกศาลาเขียว           
   เวลา 07.00 น. ผมจะขอคนงานจ านวน 3 คน ให้มาช่วยตัดหญ้า 
   2. ท่อส่งน้ าข้างบ้านนายสุชิน ตอนนี้น้ าไม่ไหล ขอให้ช่วยด าเนินการให้ด้วยครับ 
   3. การขุดลอกคลองที่มีหญ้าขึ้นปกคลุมอยู่ จะด าเนินการอย่างไร 
           
นายสมควร ฯ   กระผม นายสมควร กลิ่นจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ขอสอบถามว่า  
ผู้ใหญ่บ้าน ม.5  น้ าที่คลองบางน้อยไหลไปต าบลทับน้ า ท าให้ชาวนาไม่มีน้ าท านา 
 
นายชวลิต ฯ   กระผม นายชวลิต วงษ์เงิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ขอสอบถามว่า  
ผู้ใหญ่บ้าน ม.7  1. ไฟฟ้าสาธารณะเสีย จ านวน 4 จุด เขียนค าร้องแล้วจ านวน 2 จุด อีก 2 จุด ยังไม่ได้ 
   เขียนค าร้อง 
   2. กิ่งต้นมะม่วงโดนสายไฟฟ้าของชาวบ้าน ช่วยด าเนินการตัดกิ่งให้ด้วยครับ 
   3. ขอขอบคุณ อบต.สายทอง ที่สนับสนุนยาฆ่าหญ้าให้เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 
 
นายยม ฯ   กระผม นายยม ชุ่มยิ้ม สมาชิกสภาฯ ม.1 ขอสอบถามว่า  
สมาชิก ม.1  ขอให้จัดท าแผนที่ต าบล ที่ระบุ ถนน คลอง พร้อมระบุระยะทางด้วย 
 
นายสหเดช ฯ   กระผม นายสหเดช แก้วมณี ประธานสภาฯ ขอสอบถามว่า   
ประธานสภา ฯ  ขอทราบรายรับ – รายจ่าย ประจ าปี 2562 
 
นายประทีป ฯ   กระผม นายประทีป แก้วมณี ก านันฯ ขอสอบถามว่า   
ก านัน ฯ   1. การท างานเป็นแนวทางในการชี้แจงในสภา ขอให้มีความพร้อม 
   2. การขุดลอกคลอง ท่านสมาชิกฯ บอกว่าไม่ทราบเรื่องมาก่อน จะเป็นไปไม่ได้ 
   3. การประชุมขอให้มาประชุมทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาร 
   4. ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ขอให้ด าเนินการซ่อมโดยด่วน ไม่ต้องรอเขียนค าร้อง ขอให้ท างาน
   เชิงรุก   
   5. ถ้ามีการประชุมสภาฯครั้งต่อไป จะเลี้ยงอาหารทุกครั้ง ขอให้อยู่รับประทานกันด้วย  
 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
          /นายสหเดช... 
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นายสหเดชฯ  ตามท่ีสมาชิกฯ และผู้น า สอบถามมานั้นเกี่ยวข้องกับผู้บริหารฯ ขอให้ผู้บริหารฯ 
ประธานสภาฯ  ชี้แจงต่อที่ประชุม 
 
นายสมศักดิ์ ฯ กระผม ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ครับ 
นายก อบต. ฯ   1. การเก็บกิ่งไม้ตรงที่มีการขุดลอกคลองนั้น ผมจะแจ้งให้ทางผู้รับจ้าง มา

ด าเนินการเก็บให้      
   2. การขุดลอกคลองจะด าเนินการให้ และในปัจจุบันมีงบประมาณจ ากัดตั้งไว้ใน

ข้อบัญญัติปี 2563 
   3. กิ่งไม้ที่มาโดนสายไฟฟ้า จะแจ้งไฟฟ้าอ าเภอป่าโมก ให้มาด าเนินการให้ เพราะ

ถ้าอบต.ไปตัดกิ่งไม้เองอาจโดนไฟฟ้าช็อตได้ 
             
    4. น้ าที่คลองบางน้อยไหลไปทับน้ า จะด าเนินการประสานกับทางอบต.ทับน้ า           
   จะได้ช่วยกันแก้ปัญหาหรืออาจท าฝายชะลอน้ า 
    5. การจัดท าแผนที่ต าบล ผมจะรับไว้ตั้งในข้อบัญญัติ ปี 2563 
   
นายเยื้อง ฯ   กระผม นายเยื้อง มาประเสริฐ รองนายกอบต.สายทอง ขอชี้แจงว่า 
รองนายกฯ  1. การขุดลอกคลอง เวลาที่ช่างออกไปส ารวจพื้นที่ สมาชิกสภาฯ ไม่มาชี้สถานที่  
   ผู้บริหารฯ จึงด าเนินการขุดลอกคลอง ที่ส าคัญก่อนเป็นล าดับแรก โดยค านึงถึง  
   ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ ส าหรับขุดลอกคลองหมู่ที่ 4 จะตั้งงบประมาณไว้ในปี 2563 
   2. การซ่อมไฟฟ้าสาธารณะที่ช ารุด เสีย ขอให้สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้น า ให้ 
   ส ารวจดูบ้าง ถ้าเห็นช ารุด เสีย ขอให้มาแจ้งอบต. การเขียนค าร้อง นั้นเป็นหลักฐานในการ
   เบิกจ่าย ว่าจ่ายให้ใคร เวลา สตง.มาตรวจจะได้ทราบว่าจ่ายให้ใคร อบต.สายทองมีคนงาน
   เยอะจริง แต่ก็มีงานที่บริการประชาชนจ านวนมาก จะให้ดูแลทั้ง 8 หมู่พร้อมกันจึงไม่ครบ 
 
นางสาววราภรณ์ฯ  ดิฉัน นางสาววราภรณ์ ชัยกุล ต าแหน่ง นักวิชาการคลัง ขอชี้แจงว่า 
นักวิชาการคลังฯ ปัจจุบัน อบต.สายทอง มีรายรับ รายจ่ายจริง ณ เดือนพฤษภาคม 2562 ประมาณการ 
   ตามข้อบัญญัติฯ ตั้งไว้ 28,380,850 บาท 
   รายรับจริง 18,500,000 บาท 
   รายจ่ายจริง 15,390,000 บาท  
 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
นายสหเดชฯ   ถามในที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี  
ประธานสภาฯ  ผม ขอปิดการประชุม 
  
ปิดการประชุม  เวลา 11.30 น. 
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    (ลงชื่อ)     ธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ     ผู้จดบันทึกการประชุม 
           (นางสาวธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
          เลขานุการสภาฯ 
 

        (ลงชื่อ)       สหเดช แก้วมะณี          ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
             (นายสหเดช แก้วมะณี) 
            ประธานสภา อบต.สายทอง 

     

    (ลงชื่อ)      มานะศิลป์ คงเจริญ      ประธานตรวจรายงานการประชุม 
     (นายมานะศิลป์ คงเจริญ) 
     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 

 
 

    (ลงชื่อ)      ส าราญ สังข์ทอง       ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ 1 
     (นายส าราญ สังข์ทอง) 
     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 

  

 (ลงชื่อ)        ทวี กันภัย            ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ 2 
          (นายทวี กันภัย) 
     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 


